

## Tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi

### Tầm nhìn của chúng tôi:

**Dẫn đầu nghiên cứu về chẩn đoán sớm và phương pháp điều trị nhằm cải thiện khả năng sống sót cho những người bị ung thư tuyến tụy.**

Có rất ít cải thiện đối với kết quả điều trị cho bệnh nhân ung thư tuyến tụy trong 40 năm qua. Nguyên nhân là vì bệnh ung thư này chưa nhận được mức tài trợ nghiên cứu giống như nhiều loại ung thư khác.

Trung tâm Tuyến tụy Jreissati tại Epworth là trung tâm chuyên khoa duy nhất tại Úc chuyên điều trị bệnh tuyến tụy. Chúng tôi dành 100% tiền tài trợ trực tiếp vào cuộc nghiên cứu và chăm sóc lâm sàng.

Sứ mệnh của chúng tôi được xây dựng dựa trên bốn lĩnh vực cơ bản:

### Chăm sóc lâm sàng

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đa ngành của chúng tôi đang làm việc tại trung tâm và mạng lưới bệnh viện của chúng tôi là những người tận tâm mang lại sự chăm sóc toàn diện và cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân ung thư tuyến tụy.

### Trải nghiệm và ủng hộ bệnh nhân

Chúng tôi trao quyền cho bệnh nhân và gia đình họ bằng tiếng nói thống nhất, khả năng tiếp cận sự chăm sóc liền mạch và hỗ trợ tận tình của y tá chuyên về tuyến tụy để điều hướng chẩn đoán, điều trị và giáo dục nhằm đạt được kết quả tốt nhất có thể.

### Nghiên cứu

Trung tâm của chúng tôi thúc đẩy cuộc nghiên cứu tiên phong về ung thư tuyến tụy và thử nghiệm lâm sàng trong mọi giai đoạn của việc chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân cũng như mở rộng năng lực nghiên cứu của nước Úc và mang lại nhiều phương pháp điều trị tốt hơn cho bệnh nhân ở mọi giai đoạn ung thư.

### Gắn kết cộng đồng và giáo dục

Chúng tôi cam kết giảm sự chậm trễ trong việc chẩn đoán ung thư tuyến tụy bằng cách nâng cao nhận thức của cộng đồng về các nguy cơ dễ mắc bệnh ung thư, các triệu chứng chớm bị ung thư, soạn thảo các nguồn tài liệu giáo dục và gắn kết với cộng đồng để cải thiện sự hiểu biết và thúc đẩy các đường hướng chẩn đoán bệnh kịp thời.

Để làm tốt hơn và trở nên tốt hơn khi nói đến ung thư tuyến tụy, Trung tâm Tuyến tụy Jreissati tại Epworth:

- Cung cấp dịch vụ chăm sóc tập trung bằng cách có tất cả các chuyên gia y tế mà quý vị cần tại Epworth
- Đảm bảo bệnh nhân được gặp bác sĩ chuyên khoa trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được chẩn đoán nghi ngờ bị ung thư
- Cung cấp cho bệnh nhân một y tá chuyên về tuyến tụy của riêng họ, y tá này sẽ là người liên lạc của bệnh nhân trong suốt quá trình chăm sóc
- Cung cấp cho bác sĩ gia đình (GP) các công cụ và nguồn tài liệu hướng dẫn để giúp phát hiện ung thư tuyến tụy sớm hơn
- Tạo thông tin mới nhất, dễ hiểu về ung thư tuyến tụy cho bệnh nhân và gia đình họ
- Đi tiên phong đối với các phương pháp chẩn đoán và điều trị mới cho những người bị bệnh tuyến tụy
- Tăng tỷ lệ sống sót cho bệnh nhân nhận được chẩn đoán bị ung thư tuyến tụy

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin qua số 03 9426 8880 hoặc email [EHJreissatiFamilyPan@epworth.org.au](mailto:EHJreissatiFamilyPan@epworth.org.au).